



บทที่ 398

รักต้องไม่มีพรมแดน รักต้องไม่มีศาสนา

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ดูจากชื่อของบทสวดบทนี้ ลูกไม่ใช่จะเขียนเกี่ยวกับบทเพลงบทหนึ่งของไทยเราที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ แต่ลูกกำลังจะเขียนถึงความรักที่เราควรให้แก่เพื่อนมนุษย์ตามที่พระองค์ทรงสั่งสอน พระเจ้าข้า พระองค์ทรงสอนให้พวกเรารักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเราเอง (ลูกา 10:27) และในขณะนี้กำลังมีการเทศน์สอนเพิ่มเติมว่าให้เรารักเพื่อนมนุษย์เหมือนเช่นที่พระองค์ทรงรักเรา (มีมนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้กี่คนมากน้อยที่ทำได้ พระเจ้าข้า?) และในความรักที่พระองค์ทรงสั่งสอนให้พวกเรามอบให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้น พระองค์ทรงสอนถึงความรัก “ที่ไม่มีพรมแดน” และ “ไม่มีศาสนา” ดังในเรื่องราวของชาวสะมาเรียผู้ใจดี (ลูกา 10:29-37)

วันก่อนลูกเพิ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องความรักลักษณะเช่นนี้

จากการที่ลูกได้รับเชิญไปพูดแบ่งปันในคริสตจักรหลายแห่ง ทำให้ลูกมีเพื่อนและคนรู้จักในฝ่ายพี่น้องคริสเตียนไม่น้อย บางท่านก็ส่งบทความ บทพระวาจามาหนุนใจกัน และแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันทุกวัน เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2019 ที่ผ่านมามีพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจและเคยเชิญลูกไปร่วมสัมมนาอยู่กับกลุ่มนักธุรกิจคริสเตียน แต่ไม่ถึงกับเป็นเพื่อนสนิทกัน แค่เป็นคนรู้จักกัน ส่งข้อความมาบอกกับลูกว่า มีอาจารย์ของคริสตจักรหนึ่งกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดและขาดเงินจำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งมีภาพของผู้ชายคนหนึ่งมีสายออกซิเจน ซึ่งลูกไม่รู้จักและมีเบอร์บัญชี สิ่งแรกที่แว็บเข้ามาในสมองของลูกคือ เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า หรือเป็นการหลอกต้มตุ๋นซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมไทยเรา ถ้าเป็นเรื่องจริง ทำไมพี่น้องคริสตจักรกันเองจึงไม่ช่วยเหลือกัน ต้องขามหัวขามาขอความช่วยเหลือจากลูก ประเด็นมีอยู่ว่า ขณะที่ลูกได้รับข้อมูลเป็นเย็นวันศุกร์ และตามข้อมูล อาจารย์ท่านนี้จะต้องรับการผ่าตัดเข้าวันอาทิตย์ ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องการเงินตามที่ขอมา อาจารย์ก็จะผ่าตัดไม่ได้

ขณะนั้นลูกทำธุระอยู่ข้างนอก เลยเกิดความว้าวุ่นในใจ เพราะไม่ช่วยก็สงสารหากเป็นเรื่องจริง แต่ถ้าช่วยแล้วเกิดถูกหลอก ก็เจ็บใจเปล่าๆ จะไปถามข้อมูลก็ไม่ทราบจะไปถามกับใคร ครั้นจะไปถามผู้ที่ส่งข้อความมาก็ใช่ที่ เพราะถ้าเป็นการหลอกหลวง เขาก็คงเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วย พอตั้งสติได้ อ้อ! มีชื่อของคริสตจักรในข้อความด้วย ได้เรื่องละ เช็กข้อมูลกับอากูสิ (เพิ่งได้เรียนรู้วิธีการหาข้อมูลจากอากูสิเมื่อไม่นานมานี้ 😊) ปรากฏว่ามีหมายเลขโทรศัพท์เป็นเบอร์มือถือและมีที่อยู่ของคริสตจักรนั้น แต่ไม่มีข้อมูลอื่น อย่างน้อยก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้โทรสอบถาม

ไม่รอช้า ลูกให้คนขับรถโทรไปเบอร์โทรศัพท์ที่นั่นทันที ได้รับความว่า ชื่อผู้ป่วนนั้นเป็นศิษยาภิบาลที่นั่นจริง ลูกจึงให้ถามต่อว่า ที่นั่นมีสมาชิกกี่คน คำตอบคือ 20 กว่าคน ลูกให้ถามอีกว่าอาชีพส่วนใหญ่ของสมาชิกคืออะไร ก็ได้คำตอบมา (ในทางคริสเตียน หากรวบรวมสมาชิกได้ 20-30 คน ก็สามารถตั้งเป็นคริสตจักรใหม่ได้เลย) แต่ที่สะดุดใจลูกคือ คนตอบบอกตอนจบว่า เขาคือศิษยาภิบาลเอง อ้าว!



คืนนั้นกลับถึงบ้าน เพื่อนคริสเตียนคนนั้นส่งข้อความมาเกี่ยวกับอาการของอาจารย์คนนี้อีก ลูกเกือบจะเขียนตอบไปถามว่า “ทำไมท่านไม่ช่วยเหลือล่ะ” คิดอีกที ไม่เหมาะสม ถามเช่นนั้นไม่ได้ แม้เขาจะเป็นนักธุรกิจ ภูมิฐาน แต่การที่เขาจะช่วยหรือไม่ช่วยนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ลูกควรจะไปถาม ลูกจึงปรึกษาลูกสาวว่าลูกควรจะทำอย่างไรดี ลูกสาวก็พูดเช่นกันว่า คนตอบโทรศัพท์คือคนต้องการความช่วยเหลือเรื่องเงิน มันดูกระไรอยู่ ลูกสาวถามต่อว่ามีชื่อโรงพยาบาลไหม? ลูกตอบว่าไม่มี ทันทีลูกส่งข้อความไปถามต่อว่า ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลไหน สักพักก็มีคำตอบมาว่าอยู่โรงพยาบาลนั้นๆ ดึงชื่อนี้ ได้เรื่องละ ลูกจัดการหาเบอร์โทรศัพท์และโทรไปสอบถามทันที

ได้คำตอบชัดเจนว่า มีคนไข้ชื่อนี้จริง จะผ่าตัดเข้าวันจันทร์จริง ไม่ใช่วันอาทิตย์

จบคำถาม ลูกไม่สนใจต่อว่าทำไมเพื่อนฝูงทางฝ่ายคริสตจักรจึงไม่ช่วย ลูกคิดถึงเรื่องราวของชาวสะมาเรียผู้ใจดีที่ช่วยชายที่ถูกโจรปล้นและทุบตีจนบาดเจ็บสาหัส สมณะและชาวเลวีผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไป แต่ชาวสะมาเรียผู้หนึ่งเดินทางผ่านมาเห็นเขาก็สงสาร เข้าไปดูแผลบาดแผลและพาไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ... (ลูกา 10:29-37)

นอกจากจะโอนเงินให้ตามบัญชีที่รับแจ้งมา ลูกสวดภาวนาขอพรจากพระเจ้าให้อาจารย์คนนี้อย่างปลอดภัยจากการผ่าตัดเริ่มตั้งแต่คืนนั้น

คืนวันจันทร์ลูกส่งไลน์ไปถามพี่น้องคริสเตียนผู้ส่งข่าวว่าอาจารย์ผ่าตัดแล้วอาการเป็นอย่างไรบ้าง คำตอบคือ การผ่าตัดประสบความสำเร็จ ผู้ป่วยปลอดภัยแล้ว และบอกว่าอาจารย์ฝากมาขอบคุณ

ลูกรู้สึกดีใจที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและจบลงด้วยดีในลักษณะเช่นนี้ ถ้าลูกไม่ใช่เป็นคริสตชน และไม่ได้ศึกษาพระวาจาอย่างลึกซึ้ง และทำให้นึกถึงพระวาจาแต่ละบท ในแต่ละเหตุการณ์ของชีวิต ลูกอาจจะไม่ได้ช่วยอาจารย์ผู้นี้ เพราะ หนึ่ง ไม่รู้จักกัน สอง สงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ถ้าจริง พรรคพวกของเขาทำไมไม่ช่วยกันเอง และ สาม กว่าจะได้ข้อมูลต้องใช้ความพยายามและเวลาในการค้นหาข้อมูล

แต่พระวาจาบทของชาวสะมาเรียผู้ใจดีทำให้ลูกหนึ่งเฉยไม่ได้ และในที่สุด ไม่ว่าเบื้องหลังของการขอความช่วยเหลือจากลูกของพี่น้องคริสเตียนผู้นั้นจะเป็นอย่างไร หรือเพราะอะไร ก็ไม่สำคัญเท่ากับผู้ป่วยคนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากคนๆ หนึ่งที่เขาไม่รู้จัก เพราะความรักและพระเมตตาของพระเจ้า!

ลูกยังได้สวดภาวนาขอพรจากพระองค์ให้แก่อาจารย์ที่รับการผ่าตัดต่อเนื่องอีกเป็นสัปดาห์ และทุกครั้งทีลูกสวดภาวนาให้เขา ลูกจะรู้สึกว่พระองค์ทรงยิ้มให้ลูก

แค่นี้ก็พอเพียงที่จะทำให้หัวใจของลูกเต็มอิ่มไปด้วยสันติสุขและปีติสุขแล้ว พระเจ้าข้า ☺

อาแมน

ลูกขอพร: องค์กรคนหนึ่ง

